
Aðalfundur Foreldrafélags Glerárskóla 26. feb. klukkan 20:00 

(átti að vera að hausti 2020 en vegna Covid var fundinum frestað)  

Var sendur út sem Zoom fundur. 

Mættir úr stjórn voru: Daníel, Magnús, Edda, Ása og Brynja ritari. 

 

Stjórn kom saman í stofu D1 þar sem settur var upp Zoom fundur. 
Forráðamenn höfðu fengið senda link á hann og voru 13 heimili sem tengdust 
fundinum. 

 

Málefni: 

Daníel formaður fór yfir síðastliðið ár. Lítið var framkvæmdarlegt vegna Covid 
en sagt var frá gjöfum sem Foreldrafélagið lét í hendur skólans og nemanda s.s. 
vatnsbrúsa, 

Magnús gjaldkeri fór því næst yfir fjárhagsárið í tölum. 

Stjórnarmenn sem fóru úr stjórn voru: Edda ritari, Magnús gjaldkeri, Atli 
meðstjórnandi og Gunnar meðstjórnandi. 

Inn komu: Sveinbjörg Smáradóttir, Anna Egilsdóttir og Rebekka Hrafntinna 
Níelsd. 

Þá bauð Kristín Ólafsdóttir sig einnig fram í SAMTAKA og verður hún þar fulltrúi 
Glerárskóla ásamt Daníel. 

Ása Hilmarsdóttir tekur við sem formaður Foreldrafélags Glerárskóla 

Daníel tekur við sem gjaldkeri en á fyrsta fundi stjórnar verður skipaður ritari. 

 

Boðið var uppá umræður og meðal annars kom fram umræða um 
snjósleðabrekku í Þorpinu, bekkjarhittinga, vorferðir og árgjöld. 

 

Fundi slitið klukkan 20:50 

Ritari Edda 

 


